

ชื่อโครงการ	โครงการ ร้อยเรียงกายภาพลำนํ้า สู่การจัดทำนิทานสอนใจ ห่างไกลไวรัสโคโรนา
ผู้จัดทำ	เด็กหญิงธมลวรรณ ศรีพัฒน์ เด็กหญิงอรพรรณ จันทะสอน เด็กหญิงญาณิศา สมจิตต์
ครูที่ปรึกษา	นางสาวชุตติมา ใจปลื้ม
ระดับชั้น	มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ปีการศึกษา	๒๕๖๕

บทคัดย่อ

โครงการภาษาไทย เรื่อง ร้อยเรียงกายภาพลำนํ้า สู่การจัดทำนิทานสอนใจ ห่างไกลไวรัสโคโรนา มีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อศึกษาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (๒) เพื่อจัดทำนิทานกายภาพยานี ๑๑ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) แก่ผู้ที่สนใจ (๓) เพื่อสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ ร้อยเรียงกายภาพลำนํ้า สู่การจัดทำนิทานสอนใจ ห่างไกลไวรัสโคโรนา โดยคณะผู้จัดทำได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนิทาน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และกายภาพยานี ๑๑ โดยวิธีการสืบค้น ข้อมูลจากหนังสือและแหล่งข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ทั้งรูปแบบเอกสาร สัมภาษณ์และออนไลน์ จากนั้นนำความรู้ที่ได้มาแต่งเรียบเรียงเป็นนิทานด้วยคำประพันธ์ประเภทกายภาพยานี ๑๑ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับความหมาย การแพร่ระบาด วิธีการป้องกัน วัคซีน ลักษณะอาการ และวิธีอยู่ร่วมกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จากนั้นเผยแพร่โครงการแก่ผู้ที่สนใจและสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน ได้แก่ นักเรียน ๔๐ คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔๐ คน และผู้ปกครอง ๔๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ รูปแบบมาตรฐานค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามโดยใช้ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย (\bar{X}) ผลการศึกษาทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับนิทาน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กายภาพยานี ๑๑ และได้นิทานกายภาพยานี ๑๑ จำนวน ๖ เล่ม ซึ่งมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ ความหมาย การแพร่ระบาด วิธีป้องกัน วัคซีนป้องกัน การติดเชื้อ วิธีอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวม ค่าเฉลี่ย ๔.๕๗ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นด้านพบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจด้านความรู้มากที่สุด ค่าเฉลี่ย ๔.๕๗ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านการสร้างความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ๔.๕๕ อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการสร้างความตระหนัก ค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ ซึ่งการเผยแพร่นี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อติดเชื้อและป้องกันตนเองจากโรคได้